

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Văn bản số 397/SNgV-VP ngày 25/5/2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên về việc báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 06 tháng đầu năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

I. Bối cảnh, tình hình công tác đối ngoại của huyện

Tuần Giáo là huyện miền núi nằm ở cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, địa hình bị chia cắt mạnh, diện tích tự nhiên trên 113 nghìn ha, toàn huyện có 18 xã, 01 thị trấn, 177 bản, khối phổ với dân số trên 87. 000 người, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó: dân tộc Thái chiếm 63%; dân tộc Mông chiếm 20,5%; dân tộc Kinh chiếm 11%; dân tộc Khơ Mú chiếm 3,2%; còn lại là các dân tộc khác. 18/19 xã, thị trấn thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (37,38 %);

Trong 06 tháng đầu năm 2020, nền kinh tế, đời sống xã hội có sự tác động do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tình hình khó khăn đan xen, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác đối ngoại và các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trên địa bàn không để xảy ra trường hợp nào nghiễm và phát sinh ô dịch. Qua đó tình hình kinh tế - xã hội huyện được ổn định, nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

II. Công tác chỉ đạo điều hành của huyện về triển khai đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất hoạt động đối ngoại trên toàn huyện; thực hiện nghiêm kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại; thực hiện các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư của các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại tuân thủ đúng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của tỉnh, của Trung ương và pháp luật Việt Nam, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư; Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Hướng dẫn số 01-HD/BDNTW của Ban đối ngoại Trung ương; Quyết định số 789-QĐ/TU ngày 16/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc ban hành quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Kế hoạch số 92/KH-TU ngày 07/01/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về hoạt động đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2020.

III. Kết quả triển khai công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020

1. Công tác quản lý và tổ chức đoàn ra, đoàn vào

Trong 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo có tổng số 156 lượt người Nước ngoài đến địa bàn huyện với 03 lượt đoàn, 14 lượt người nước ngoài chủ yếu là đến để khảo sát, nghiên cứu, đầu tư, viện trợ, thực hiện dự án... Qua công tác quản lý, giám sát các đoàn, tổ chức người Nước ngoài đến địa bàn huyện các đoàn chuyên gia đến làm việc cơ bản chấp hành nghiêm các quy định và sự hướng dẫn điều hành của cơ quan chức năng địa phương; chưa phát hiện tổ chức, cá nhân người Nước ngoài vi phạm Luật xuất nhập cảnh cũng như liên quan đến tình hình mất an ninh - trật tự.

2. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài

a) Tổ chức tầm nhìn thế giới (WVI)

Chương trình Phát triển vùng Tuần Giáo tiếp tục triển khai các dự án viện trợ trên địa bàn 4 xã gồm: Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng, Ta Ma, từ các tổ chức Phi Chính phủ Nước ngoài (PCPNN) Nhật Bản, Pháp, thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến hết 31/3/2020 với tổng giá trị giải ngân là 150.796 USD, cụ thể:

- Dự án bảo vệ trẻ em của Chính phủ Nhật Bản (CP): 42.053 USD.

- Dự án Dinh Dưỡng Chính phủ Nhật Bản (NU): 28.158 USD.

- Dự án tăng cường tăng cường thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và lòng ghép bảo trợ vào các chương trình kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (TNTGVN) vì ASTE bền vững (CESP) với: 58.908 USD.

- Dự án mua Bò cho nhân dân 04 xã Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng, Ta Ma của Chính phủ Pháp với: 21.677 USD.

b) Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng(CFRC)

Tiếp tục thực hiện hoạt động dự án bằng nguồn tài chính vận động trong nước, Trung tâm (CFRC) tổ chức 10 lớp tập huấn chuyên đề đào tạo quản lý tài chính cá nhân và công cụ phân loại khách hàng cho cán bộ cụm trường, và các thành viên tham gia Chương trình với tổng cộng 256 lượt đào tạo. Thông qua các lớp tập huấn này Chương trình đã truyền tải những thông tin cần thiết trong việc tăng cường năng lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đối với các hộ vay vốn, từ đó góp phần tạo động lực cho phát triển các hoạt động sản xuất thúc đẩy kinh tế nông hộ phát triển.

Tiếp tục thực hiện Dự án hoạt động tài chính vi mô và Bảo hiểm vi mô tương hỗ trong 06 tháng đầu năm 2020 Trung tâm(CFRC) hỗ trợ 6.690.000 đồng cho 34 trường hợp ốm đau, rủi ro tại 10 xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ cho Dự án sữa và cung cấp sữa đều đặn hàng tháng cho 5-7 cháu con các bà mẹ bị nhiễm HIV do Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo chuyển sang, hỗ trợ cho 9 cháu với 33

lượt, 123 hộp sữa được phát cho các cháu tương đương với số tiền là 14.940.000 đồng.

3. Công tác văn hóa, thông tin đối ngoại

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác văn hóa thông tin đối ngoại cùng với hoạt động thông tin đối nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh công tác quản lý góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình; Phòng Văn hóa - Thông tin, ban quản lý Cổng thông tin điện tử huyện và đài truyền thanh cơ sở bên cạnh việc tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế xã hội đã đạt được lồng ghép công tác tuyên truyền Thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ, tuyên truyền đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ các nội dung về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh nói chung và huyện Tuần Giáo nói riêng; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. Chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào theo đạo nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu nhân dân.

Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án để đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử xấu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

4. Công tác quản lý người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, qua lại biên giới quốc gia tới các thôn bản, cụm dân cư trên địa bàn huyện nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin, không mắc mưu các luận điệu tuyên truyền, kích động xuất cảnh trái phép của kẻ địch và các phần tử xấu. Đồng thời thường xuyên theo dõi, quản lý các trường hợp là người địa phương xuất cảnh trái phép và có kế hoạch cụ thể vận động các trường hợp này quay trở về địa phương, ổn định cuộc sống, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

IV. Khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

1. Khó khăn

Công tác quản lý, ngăn ngừa xuất cảnh trái phép và công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi xuất cảnh vẫn gặp nhiều khó khăn do một số lao động trên địa bàn huyện sang nước ngoài bằng rất nhiều hình thức, lĩnh vực khác nhau, như: **Thăm thân, du lịch, buôn bán hoặc xuất cảnh trái phép làm thuê kiếm sống theo hình thức tự do với thời gian lao động rất đa dạng, bao gồm: , sang làm việc theo tháng, quý, mùa vụ, dài hạn... tuy nhiên, thu nhập không ổn định do hình thức làm việc chủ yếu nhận khoán khối lượng công việc hoặc thông qua một nhóm người và theo thỏa thuận, làm xong khối lượng công việc được thanh toán ngay tiền công, trở về địa phương và khi thông tin có việc làm lại rủ nhau qua biên giới làm thuê.** Do vậy, các cơ quan chức năng rất khó thống kê số lao động sang nước ngoài làm việc hàng năm.

2. Nguyên nhân

Huyện Tuần Giáo có địa bàn rộng, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng người trong độ tuổi lao động lớn đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; trên toàn huyện có 18/18 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính Phủ tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 37,38%.

Công tác quản lý về đối ngoại là một lĩnh vực mới, huyện hiện chưa có cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về chuyên ngành nên còn nhiều hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện, bên cạnh đó trang thiết bị, hệ thống thông tin và nội dung thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, vì vậy còn có những khó khăn nhất định trong triển khai các hoạt động công tác đối ngoại, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

V. Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

1. Dự báo về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế

An ninh, trật tự trên địa bàn huyện ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho việc đầu tư các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Các thế lực thù địch tiếp tục có các hoạt động gây mất an ninh, trật tự thông qua việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng và trình độ dân trí không đồng đều của nhân dân vùng cao, vùng xa.

2. Nội dung, kế hoạch trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

a) Đoàn ra:

Trong 06 tháng cuối năm 2020 UBND huyện không tổ chức đoàn ra nước ngoài, ngoại trừ tham gia các đoàn do UBND tỉnh và các Sở ngành tổ chức.

b) Đoàn vào:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn huyện; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật

của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với công tác Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo quản lý tốt hoạt động đối ngoại trên địa bàn huyện theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND tỉnh. Triển khai các văn bản mới ban hành liên quan đến công tác đối ngoại đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để biết, phối hợp thực hiện, tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước đối với đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó chú trọng đến các hoạt động ngoại giao hỗ trợ phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi chính phủ để phát triển cơ sở hạ tầng, nông thôn, y tế, giáo dục, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai...

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, tham gia các đợt tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác đối ngoại, nhất là cấp cơ sở.

3. Các vấn đề cần sự hỗ trợ

Thu hút, giới thiệu các dự án của các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi Chính phủ đầu tư cho các đơn vị trên địa bàn huyện;

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở cơ sở.

Các sở, ban ngành có liên quan kịp thời phối hợp giúp đỡ huyện trong công tác quản lý các hoạt động đối ngoại, nhất là chỉ đạo kịp thời xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm như Tôn giáo, nhân quyền...

Trên đây là Báo cáo công tác đối ngoại năm 06 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Ngoại vụ tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VP, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN